

ชื่อ  
ตำแหน่ง  
วันที่

ด่วนที่สุด  
ที่ นบ ๐๐๓๓.๑๑/ ๗



เอกสารราชการ  
762/67  
301/4514  
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ. ๑๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรค  
เรียน นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้รายงานสถานการณ์อหิวาตกโรค ประเทศ  
เมียนมา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ พบว่า เมืองฉ่วยก๊กโก่ มีผู้ป่วยรวมจำนวน ๓๐๐ ราย เสียชีวิตแล้ว ๒ ราย  
อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลฉ่วยก๊กโก่อีก ๕๖ ราย โดยมีการส่งผู้ป่วยเข้ามารักษาในประเทศไทย  
๒ รายที่โรงพยาบาลแม่สอด ๑ ราย และโรงพยาบาลแม่ระมาด ๑ ราย ทั้งนี้ อหิวาตกโรค สาเหตุเกิดจากได้รับ  
เชื้อโรคจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หรือดื่ม น้ำ และน้ำแข็งที่ไม่สะอาดมีการปนเปื้อน  
ส่งผลให้มีอาการท้องเสียรุนแรง อาจเกิดภาวะขาดน้ำ ช็อก และบางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จังหวัดนนทบุรี  
จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการดังนี้

๑) ให้เจ้าหน้าที่ ทำการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการ  
ตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำ ตรวจสอบคลอรีนในน้ำใช้ น้ำประปาหมู่บ้าน ประปาชุมชน  
ตุน้ำดื่มหยอดเหรียญให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ และสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนในการ  
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัวในการป้องกันโรค

๒) ให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะตลาด ร้านอาหาร สถานประกอบการผลิตอาหาร มีการ  
กำหนดมาตรการทำความสะอาด การดูแลสถานประกอบการให้สะอาด ทั้งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหาร อุปกรณ์  
ทำครัว สถานที่ประกอบปรุง เช็ดถูทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณโต๊ะอาหารและห้องน้ำ ห้องส้วมและ  
จุดสัมผัสร่วม เติมคลอรีนในน้ำใช้ และดูแลสุขภาพของผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบปรุงอาหารอย่างเข้มงวด

๓) ให้ผู้ดูแลสถานที่สาธารณะ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศาสนสถาน ต้องทำการตรวจตรา  
เฝ้าระวัง ควบคุมคลอรีนในน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อฆ่าเชื้อโรค ดูแลความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม และจุดสัมผัส  
ร่วมต่าง ๆ โดยการฆ่าเชื้อโรคทุกวัน สำหรับการประกอบปรุงอาหารในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กต้องปฏิบัติตาม  
มาตรฐานสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคสู่นักเรียนหรือเด็กเล็ก

๔) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว ล้างมือด้วยสบู่และ  
น้ำสะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วม และก่อนกินอาหาร  
ใช้ช้อนกลางตักอาหาร และกินอาหารปรุงสุกใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

โทร. ๐ ๒๙๕๐ ๓๐๗๑-๖ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๙๑๒๑

นางสาวมณฑนา ศรีสังข์แก้ว โทร ๐๘ ๑๙๗๘ ๕๓๙

“จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”